

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2011-2012

*Trích đăng từ Tạp chí Công nghiệp - Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương
Hà Nội*

Sáng ngày 19/11/2011, tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2011- 2012 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng. Đến tham dự có ông Nguyễn Nam Hải Thứ trưởng Bộ Công Thương và các đại diện lãnh đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, các cơ quan ban, ngành và các trường có liên quan.

Trong buổi lễ trang trọng này, TS. Nguyễn Mạnh Hùng Hiệu trưởng nhà trường, đã thay mặt Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu, cùng hơn 1.800 giáo viên, cán bộ công nhân viên và 26.000 học sinh - sinh viên (HSSV) thuộc 15 khoa và 39 chuyên ngành đào tạo đã gửi lời tới quý thầy cô giáo lời chúc tốt đẹp nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thầy cho biết, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là mô hình trường

trong doanh nghiệp, trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đồng thời nằm trong khối Viện Trường của Bộ Công Thương. Từ trường Trung cấp nghề, nâng cấp lên Cao đẳng và nay là Trường Đại học đa ngành, đa nghề, đa bậc học, đa cơ sở đào tạo nguồn chất lượng cao. Trong suốt quá trình hoạt động, Ban giám hiệu nhà trường và các giảng viên luôn chủ trương gắn đào tạo với doanh nghiệp, cập nhật đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, từng bước tiếp cận với thị trường quốc tế, với mục đích 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải vui mừng và chia sẻ, Ban lãnh đạo, các giáo viên, cán bộ công nhân viên, các em HSSV Nhà trường luôn thể hiện tinh đoàn kết cao, quyết tâm vượt qua những khó khăn để đem đến sự thành công như ngày hôm nay. Sự thành công





này đã thể hiện rõ qua từng năm, đặc biệt nhất là trường đã tiên phong trong việc xác lập mô hình quan hệ bốn nhà: nhà trường, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong việc đổi mới chương trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ sự thực hành của nhà trường với doanh nghiệp, tăng cường khả năng rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV để nâng cao tính sáng tạo, tính tự chủ trong công việc. Điểm nổi bật là công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với HSSV, hiện có 42 sinh viên làm chủ nhiệm 17 đề tài NCKH thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Với truyền thống tốt đẹp qua 11 năm xây dựng và phát triển, đứng trước những thách thức và cơ hội phát triển mới, Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu và đóng góp của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thứ trưởng tin rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, giáo viên và các HSSV sẽ nỗ lực phấn đấu cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng trong buổi lễ, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ, và vinh danh các doanh nghiệp đã và đang song hành cùng nhà trường trong quá trình đào tạo. Tổng giá trị học bổng dành cho sinh viên trong buổi lễ khai giảng này lên đến gần 526 triệu đồng.

